

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

ký kết hợp tác với Văn phòng đại diện Phòng Giáo dục Hàn Quốc tại Việt Nam (KEC) và khai giảng chương trình tiếng Hàn mùa hè cho sinh viên



Ngày 13/7/2023, Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-UET) đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Văn phòng đại diện Phòng Giáo dục Hàn Quốc tại Việt Nam (KEC), đồng thời tổ chức Lễ khai giảng chương trình tiếng Hàn mùa hè nhằm tăng cường năng lực tiếng Hàn cho sinh viên UET và thúc đẩy

mối quan hệ hợp tác giữa hai bên. Tại buổi lễ, UET và KEC đã cùng tổ chức lễ khai giảng chương trình tiếng Hàn mùa hè và ký kết hợp tác về nâng cao năng lực tiếng Hàn cho sinh viên nhà trường nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác và thể hiện tình hữu nghị vững chắc giữa các đối tác Hàn Quốc và Việt Nam. Phát biểu tại

buổi lễ, GS.TS. Chử Đức Trình – Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN vui mừng khi Nhà trường nhận được sự quan tâm và đánh giá cao từ phía KEC. Hiệu trưởng khẳng định sự hợp tác, mối liên hệ kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng gắn kết hơn, bên cạnh đó quan hệ ngoại giao và văn hóa của Hàn Quốc được đẩy mạnh. Vì vậy, lớp học tiếng Hàn do phía Nhà trường và KEC tổ chức ngoài việc trang bị cho sinh viên kiến thức về tiếng Hàn, còn mong muốn lan tỏa tinh thần học tập quốc tế đến sinh viên trong và ngoài Trường Đại học Công nghệ.

Tại buổi lễ, Ông Won Kwang Seog – Giám đốc KEC bày tỏ sự vui mừng khi được hợp tác với UET: “Sau khi Tổng thống và phu nhân Hàn Quốc có chuyến viếng thăm, làm việc với Việt Nam thì sự quan tâm về nhân tài Việt Nam trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật ngày càng được đẩy mạnh. Vì vậy, giáo dục tiếng Hàn là mở đầu cho sự phát triển sau này. Thông qua tiếng Hàn sinh viên sẽ hiểu thêm về văn hóa, giao lưu với sinh viên và tiếp cận các doanh nghiệp Hàn Quốc, từ đó, nâng cao năng lực và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên”. Nội dung ký kết giữa hai bên liên quan đến việc nâng cao năng lực tiếng Hàn cho sinh viên Trường ĐH Công nghệ. Theo đó, hai bên sẽ triển khai tổ chức các lớp học tiếng Hàn cho sinh viên và giới thiệu các thông tin học bổng, chương trình trao đổi sinh viên tại Hàn Quốc. Sinh viên Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN bắt đầu theo học chương trình tiếng Hàn do Nhà trường và đối tác KEC tổ chức học miễn phí từ ngày 10/7/2023 đến ngày 04/8/2023 (20 buổi/khóa học). [Xem thêm](#)

